

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แห่งประเทศไทย

๑๕๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขพค. ๑/๒๕๖๕



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เลขที่..... ๘๖๕
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....

The Infection Control Nurse's group
of Thailand

159 Moo 10 Donkaew Maerim,
Chiangmai Thailand 50180

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ ๕๐๓๕
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑-๓๐ น.

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรม “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรและโครงการอบรม “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รุ่นขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้พยาบาลที่รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์และเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังกำหนดการที่แนบมา และสามารถเปิดดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.thainapci.org

ในการนี้ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านการประชุมทางไกล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจิรदनัย บุญวัตร โทรศัพท์ ๐๖๔-๔๖๑๖๒๔๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์และอนุมัติให้ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเว็บบไซด์ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผอ.สคร.๕ ราชบุรี

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เพื่อโปรดเห็นชอบ/โปรด

ดร.เกษม ไร่บุญ

ประธานชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

- usn
- นพ.กฤษณะ
- นพ.พรเทพ
- นพ.กฤษณะ

(นางโสภ วิชาพงศ์กุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ประสานงาน นายจิรदनัย บุญวัตร โทรศัพท์ ๐๖๔-๔๖๑๖๒๔๕

นอช ศิริกัญญา

(นางรพีพรรณ โพธิ์ทอง)

สแกนแนบไฟล์แล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สามารถพบได้ในโรงพยาบาลทุกระดับ แต่ละปีมีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นหรือต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น จากผลสำรวจ พบอัตราความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ ๖ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาสลับซับซ้อนหรือมีการทำหัตถการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานมากขึ้น ทำให้การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความสำคัญมาก นอกจากนั้นยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีอาการไข้ และระบบทางเดินหายใจบกพร่อง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายมีอาการปวดอก เหนื่อยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่อาการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคและมีรายที่ได้รับกรยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อ โดยได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่อง

การแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือ การควบคุมและการป้องกันก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้นแล้วจะต้องจำกัดการติดเชื้อและรักษาผู้ติดเชื้อให้หายก่อนจะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งการควบคุมและการป้องกันจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานป้องกันระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จะมีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง และไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ๒ สัปดาห์ เรื่อง "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ" เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการและเป็นแกนนำในการลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากรในทีมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าร่วมการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบุคลากรที่สนใจสุขภาพ ประกอบด้วย

- พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
- พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วย (ICWN)
- ผู้สนใจทั่วไป

★ ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ★

★ จากสภาการพยาบาล ★



ขอเชิญ

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย

และผู้สนใจ

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น
ในสถานบริการสุขภาพ

จัดโดย ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อและโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ค่าลงทะเบียน

- ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คนละ ๓,๕๐๐ บาท
- ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คนละ ๔,๐๐๐ บาท

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรม

“การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” รูปแบบประชุมทางไกล

จัดโดย ชมรมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันการติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ 18 – 29 กรกฎาคม 2565

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 – 10.00	10.00 – 12.00	13.00 – 15.00	15.00 – 17.00
17 ก.ค. 2565	ทดสอบระบบเวลา 15.00 – 19.00 น.					
18 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	Pre test/ พิธีเปิดการอบรม	นโยบาย ความสำคัญของระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วิวรรณ	มาตรฐานและการประกันคุณภาพการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วิวรรณ	การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสุขภาพ (Isolation Precautions) พว.วราภรณ์ เทียนทอง	การประเมินผล สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลโครงการป้องกัน การติดเชื้อ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัฒน์ วิรัชสุตกุล
19 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การวางแผนพัฒนาระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วิวรรณ	การเขียนแผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วิวรรณ	ระบบativityของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัฒน์ วิรัชสุตกุล	ภาวะผู้นำและจริยธรรมของพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รศ.วิลาวัลย์ เสนาวรัตน์	
20 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญ (โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ) รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ	แนวโน้ม อุบัติการณ์และการกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ	การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ศ.ดร.อะเค็ อุนพลเกษะ	บทบาทของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.วราภรณ์ เทียนทอง	
21 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	ความรู้ทั่วไป/การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์	บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์	บทบาทพยาบาลในการสอบสวนโรค และการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับกาเฝ้าระวังการติดเชื้อ พว.วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ		บทบาทของพยาบาลในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพบุคลากร พว.อารีย์ ฤณนะ

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 10.00	10.00 - 12.00	13.00 - 15.00	15.00 - 17.00
22 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ พว.สุภาพ ลัมเจริญ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ดร.นาศยา ปรีกิมศิลป์	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ พว.สุภาพ ลัมเจริญ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ พว.สุภาพ ลัมเจริญ	การพยาบาลเพื่อการป้องกันการติดเชื้อในชุมชน ดร.ศรัทธา ออลพงศ์
25 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การป้องกันการติดเชื้อในหน่วยวิกฤติและฉุกเฉิน พว.รัฐพงศ์ บุรีวงศ์	การป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (การคัดกรอง การป้องกัน การติดเชื้อ การจัดการด้าน การระบอบายอากาศ) อาจารย์พร วัฒนธรรม	การป้องกันการติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (การคัดกรอง การป้องกัน การติดเชื้อ การจัดการด้าน การระบอบายอากาศ) อาจารย์พร วัฒนธรรม	การป้องกันการติดเชื้อต่อเยื่อและหลักการเข้าด้านจุดชีพจรอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อต่อเยื่อ ผศ. นพ. กำธร มาลาธรรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสถานเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ รศ.ดร.วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร
26 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (วันโรคระบาด โรคผิวหนัง หิด การคัดกรองโรคอุบัติใหม่) พว.เอมิกาญ ไชคินี	บทบาทของพยาบาลในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (หน่วยโภชนาการ หน่วยซักฟอก การจัดการขยะ) พว.จุฑารัตน์ ไกรศรีวัฒนะ	บทบาทของพยาบาลในด้าน Home care เช่น คนไข้พอกไต ดื่มน้ำติดเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ ศ. ดร. อะเคื่อ อุดมทะเลขะ	บทบาทของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด ผศ. นพ. กำธร มาลาธรรม	
27 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.จวีไร เพิ่มทรัพย์	ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.จวีไร เพิ่มทรัพย์ พว.จรรยา จารโยภาส พว.ชุตินา สุทธิประภา	การนำเสนอการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกรณีศึกษา/สรุปผลการปฏิบัติ พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.จวีไร เพิ่มทรัพย์ พว.จรรยา จารโยภาส พว.ชุตินา สุทธิประภา		
28 ก.ค. 2565	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านทางระบบทางไกล (โรงพยาบาลอุดรธานี) พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ	ศึกษาดูงานโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านทางระบบทางไกล (โรงพยาบาลอุดรธานี) พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ	ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมชนผ่านระบบทางไกล (โรงพยาบาลดอยสะเก็ด) พว.เจษฎา ก้อนแก้ว		
29 ก.ค. 2565		อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.พรนภา เอี่ยมละออ	อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.พรนภา เอี่ยมละออ	อภิปรายการถอดบทเรียนและการประเมินผลการอบรม/ ประเมินตนเอง พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.พรนภา เอี่ยมละออ	Post test/ ประเมินตนเอง พว.ศรัทธา เอี่ยมละออ พว.พรนภา เอี่ยมละออ	ปิดการอบรม